

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1375/TLĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Về việc viết bài tham gia  
cuộc thi "Vòng tay công đoàn"

*T. Đức,*  
*C. Bình,*  
*B. S.*

Kính gửi:

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH**

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 1022

Ngày: 21/12/2020

Tọa đàm "Vòng tay công đoàn"

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương
- Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất

Tọa đàm "Vòng tay công đoàn" do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức cuối tháng 10 vừa qua đã giới thiệu được một số điển hình trong công tác chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Đó là sự chăm lo thiết thực, có chiều sâu trong cả một quá trình; nhờ sự chăm lo ấy, đoàn viên, người lao động đã có sự thay đổi cơ bản cuộc sống, công việc của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoan nghênh, ghi nhận sáng kiến tổ chức Tọa đàm và Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn" của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn" để phát hiện, tuyên truyền rộng rãi những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức Công đoàn; khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện xứng đáng nhất, nơi đoàn viên, người lao động gửi gắm niềm tin.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước rà soát, phát hiện những trường hợp đoàn viên, người lao động được công đoàn các cấp mình chăm lo thiết thực, hiệu quả trong cả một quá trình, viết bài tham gia cuộc thi "Vòng tay công đoàn", hoặc giới thiệu cho Tạp chí Lao động và Công đoàn để phóng viên Tạp chí tiếp cận, viết bài tuyên truyền.

Rất mong các đơn vị quan tâm, giúp đỡ. *✓*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TTĐCT (để b/c);
- Các ban, đơn vị TLĐ;
- Lưu VT, TCLĐ&CD.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Trần Thanh Hải**



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

## Thế lậ Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn”

Lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam gắn liền với công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động. Đây là chức năng vốn có và quan trọng nhất của Công đoàn Việt Nam. Việc chăm lo của công đoàn tới đoàn viên, người lao động cũng ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó có rất nhiều trường hợp đoàn viên, người lao động được chăm lo trong cả một quá trình mà nhờ đó, đoàn viên, người lao động đã có sự thay đổi thực chất cuộc sống, có người còn thay đổi hẳn cuộc đời mình.

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích:

Phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo như trên. Nêu bật nỗ lực, cố gắng của tổ chức Công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước trong thực hiện nhiệm vụ; cho thấy hoạt động chăm lo của công đoàn không chỉ dừng lại ở bề nổi, phong trào mà thực sự là một quá trình gắn bó với đoàn viên, người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi xứng đáng gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

#### 2. Yêu cầu:

Phát hiện, viết về những trường hợp đoàn viên, người lao động được công đoàn chăm lo hiệu quả trong cả một quá trình. Nhờ sự chăm lo ấy, đoàn viên, người lao động có sự thay đổi tích cực, cơ bản cuộc sống của họ. Khuyến khích bài viết tìm tòi những chi tiết xúc động. Hình ảnh người cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động được người đọc cảm nhận có thân phận, nỗi niềm, giàu cảm xúc.

### II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

#### 1. Đối tượng dự thi:

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động và tất cả những ai quan tâm tới công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn đến đoàn viên, công nhân lao động trên mọi miền Tổ quốc.



Vph đhng lcs  
Lcsy Tm

## **2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:**

Bắt đầu ngày phát động Cuộc thi từ 30/10/2020 đến hết ngày 20/09/2021.

Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải trên trang cuocsongantoan.vn hoặc trên Facebook: <https://www.facebook.com/Laodongcongdoanvietnam>

## **III. TÁC PHẨM DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG**

### **1. Thể loại:**

Bài viết phản ánh tương tự gương người tốt, việc tốt nhưng sâu sắc hơn, gần với thể loại ghi chép và bút ký. Nhân vật trong bài viết có đời sống nội tâm, có trăn trở, băn khoăn, khát vọng, có đời sống cá nhân.

### **2. Ngôn ngữ, yêu cầu với bài viết:**

Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, có độ dài từ 800 đến 2.000 từ, kèm theo ít nhất 05 ảnh sắc nét về nhân vật, hoạt động của nhân vật với chú thích rõ ràng. Khuyến khích bài viết có thêm video có độ nét tốt quay về nhân vật, hoạt động của nhân vật (dài tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút), có âm thanh hoặc lời bình.

### **3. Về số lượng, trách nhiệm tác giả:**

Không hạn chế số lượng; mỗi tác giả có thể gửi dự thi nhiều bài và gửi nhiều lần. Các tác giả chịu trách nhiệm về tính trung thực thông tin của bài viết, bản quyền và các trách nhiệm khác (nếu có) với tác phẩm dự thi.

### **4. Cách thức nhận và xử lý tác phẩm dự thi:**

Hằng ngày biên tập viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sẽ thẩm định, lựa chọn, công bố các tác phẩm đạt yêu cầu trên chuyên đề “Vòng tay công đoàn” tại Tạp chí điện tử Cuocsongantoan.vn. Một số tác phẩm được lựa chọn in ấn, xuất bản trên các Tạp chí Lao động và Công đoàn và An toàn vệ sinh lao động phát hành vào ngày 10 và 25 hằng tháng.

Yêu cầu đối với tác phẩm: Cuối mỗi tác phẩm, các tác giả ghi đầy đủ họ tên (nếu dùng bút danh vẫn phải ghi tên thật), địa chỉ nơi làm việc, nơi cư trú, số điện thoại, email (nếu có) và tài khoản (nếu có) để Tòa soạn tiện liên hệ và trả thưởng. Địa chỉ email gửi bài: [quochai64@gmail.com](mailto:quochai64@gmail.com).

### **5. Cơ cấu giải thưởng:**

Hằng tháng, Ban Giám khảo gồm các nhà báo có trình độ chuyên môn của Tòa soạn sẽ thẩm định, trao Tặng phẩm cho 03 tác phẩm tốt, mỗi Tặng phẩm trị giá 01 triệu đồng.

Sau 06 tháng, Ban Tổ chức sơ kết cuộc thi, sẽ thẩm định trao 03 Tặng phẩm cho tác phẩm tốt, mỗi Tặng phẩm trị giá 02 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng khi kết thúc cuộc thi bao gồm:

- 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng
- 02 Giải Nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng
- 03 Giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng
- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Ngoài ra còn các giải cho tác giả Gửi nhiều bài dự thi nhất; bài có Phát hiện độc đáo nhất, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Một bài viết có thể được xem xét trao cả Tặng phẩm hằng tháng, Tặng phẩm 6 tháng và Giải của cả cuộc thi.

Cách thức trao thưởng: Bằng tiền, gửi qua tài khoản do tác giả cung cấp.

Rất mong nhận được sự ủng hộ, cộng tác của bạn đọc!

Trên đây là một số nội dung về thể lệ Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn”. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi để được hỗ trợ, giải đáp:

- Thông tin về đoàn viên, người lao động được chăm lo xin gửi tới đồng chí Dương Quốc Hải, điện thoại: 0961.131.638; email: quochai64@gmail.com

- Địa chỉ email gửi bài: quochai64@gmail.com

- Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải trên trang cuocsongantoan.vn hoặc trên Facebook: <https://www.facebook.com/Laodongcongdoanvietnam>

**Nơi nhận:**

- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TU và tương đương (để t/h)
- Thường trực ĐCT TLĐ (để b/c)
- Lưu VT.

**T/M BAN TỔ CHỨC  
TỔNG BIÊN TẬP**



**Trần Duy Phương**





Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**Mô tả cách viết bài cho cuộc thi “Vòng tay công đoàn”**

*Trước,*  
*Các Ban*  
*Đoàn Liên Công*  
Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố

- Công đoàn ngành Trung ương

- Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

Đề cộng tác viên, bạn viết nắm rõ hơn yêu cầu của bài viết cho cuộc thi “Vòng tay công đoàn”, Tạp chí Lao động và Công đoàn nêu một số cách thể hiện bài viết như sau:

Bài viết cho cuộc thi “Vòng tay công đoàn” yêu cầu phát hiện và viết về những trường hợp công đoàn chăm lo cho đoàn viên, NLD trong một quá trình mà nhờ sự chăm lo ấy, đoàn viên, NLD có sự thay đổi rõ rệt, hoặc thay đổi cơ bản, hoặc thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

Ví dụ, nhân dịp Tháng Công nhân, công đoàn thống kê hộ nghèo, hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng, sau đó không biết gia đình sử dụng số tiền đó ra sao thì không phải đối tượng viết bài của cuộc thi Vòng tay công đoàn. Nhưng nếu vẫn số tiền đó, công đoàn động viên NLD mua gà chẵn thả. Một thời gian sau cán bộ công đoàn trở lại, thấy gia đình đã có đàn gà, NLD có trứng, có gà thịt bán, cuộc sống được cải thiện nhiều; thậm chí công đoàn còn hướng dẫn làm chuồng trại, hướng dẫn ấp trứng... thu nhập cao hơn thì đó là bài về vòng tay công đoàn. Quá trình ở đây là việc cán bộ công đoàn đến ít nhất hai, ba lần (chứng tỏ sự sâu sát); hiệu quả sự hỗ trợ là cuộc sống NLD được cải thiện rõ rệt.

Ví dụ khác: Một số thầy cô giáo người dân tộc thiểu số nói tiếng phổ thông không thạo, nghiệp vụ không giỏi bằng người Kinh, nên tự ti, sống khép kín, ít giao lưu. Hệ quả, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp đều không khá lên, các cơ hội thăng tiến luôn bị trôi qua. Công đoàn đã gần gũi, động viên, thuyết phục thầy cô tham gia các phong trào, từ thể thao, văn nghệ, đến các cuộc thi Giáo viên giỏi, vãn vãn. Nhờ vậy, tiếng Kinh, khả năng giao tiếp tiến bộ hơn hẳn, các quan hệ rộng mở hơn, nghiệp vụ giỏi hơn; việc học hỏi làm kinh tế cũng tiến triển tích cực. Giờ đây các thầy cô đĩnh đạc, tự tin, yêu đời, thấy cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của công đoàn. Quá trình ở đây là sự gần gũi, thuyết phục động viên; hiệu quả là sự thay đổi cuộc sống như nói ở trên. Đó là bài viết của cuộc thi “Vòng tay công đoàn”.

Ví dụ khác nữa: Hàng năm các cấp công công đoàn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng trăm, hàng nghìn nhà Mái ấm công đoàn. Nếu viết anh A, chị B được hỗ trợ bằng này bằng kia, nay có nhà khang trang, ổn định cuộc sống thì chỉ là bài phản ánh. Viết bài cho “Vòng tay công đoàn” cần nêu rõ hoàn cảnh vất vả khó khăn, sự bế tắc, thiếu hụt trong cuộc sống của họ (có khi còn định cho con nghỉ học - chẳng hạn thế); thì công đoàn biết, đến động viên và đưa vào danh

sách hỗ trợ. NLD bán tin bán nghi, nghe vậy chắc gì phải vậy. Mặt khác, kể cả 40, 50 triệu đồng hỗ trợ đó NLD cũng không làm được nhà. Công đoàn tiếp tục động viên, còn vận động gia đình, làng xóm hỗ trợ tiền, ngày công; bản thân công đoàn kêu gọi ủng hộ thêm cái nôi, cái phích... Cứ thế, kiên trì, sâu sát và sáng tạo, rồi căn nhà mơ ước của NLD mọc lên. Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới, NLD rung rung nghĩ đến công lao của công đoàn. Thấy rằng, giờ đây có nhà, đã an cư, từ nay sẽ lạc nghiệp... Viết như vậy sẽ ra bài cho “Vòng tay công đoàn”. Quá trình là sự đi lại vận động kiên trì, hiệu quả là đoàn viên, NLD đã thay đổi được cuộc sống theo hướng tích cực.

Ví dụ nữa: Một công nhân bị tai nạn mất, để lại vợ con bơ vơ. Công đoàn ngoài động viên, đã liên hệ với mạnh thường quân đỡ đầu con công nhân ăn học. Hàng năm, các dịp lễ tết, công đoàn đều đến động viên, hỗ trợ, các cháu đều được ăn học nên người hoặc ngoan ngoãn, yêu thương giúp đỡ mẹ (hoặc bố) và có hoài bão, ước mơ... thì đó là bài cho “Vòng tay công đoàn”. Hoặc một công nhân mất việc, vợ yếu con đau, tuyệt vọng thì công đoàn đến hướng dẫn làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, tiếp theo lại liên hệ được với doanh nghiệp A, doanh nghiệp B nhận vào làm. Bước ngoặt thay đổi cuộc sống ấy của NLD chính là “Vòng tay công đoàn”.

Ngoài hai đặc điểm về quá trình và hiệu quả đã nêu, viết bài cho “Vòng tay công đoàn” cần đi vào chi tiết nói lên nỗi niềm, tâm tư của nhân vật, sao cho nhân vật hiện lên trên trang viết có thân phận. Người viết không đánh giá một chiều (không khách quan) mà để nhân vật tự nói lên, có ý kiến đánh giá của một số người liên quan (cán bộ công đoàn, láng giềng, anh em cơ quan, lãnh đạo địa phương, đơn vị...). Vấn đề quan trọng nhất là viết sao để bật ra được vòng tay công đoàn, vai trò của công đoàn và cán bộ công đoàn.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. BAN BIÊN TẬP  
TỔNG BIÊN TẬP



Trần Duy Phương